

## ส.ป.ก. ไขว้ความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสรรที่ดินทำกินและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่แปลง คทช. ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เข้าดูแลพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ถูกบุกกรุกอย่างผิดกฎหมาย เพื่อนำมาจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจในการพัฒนา



ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยและการทำการเกษตร โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งในแปลงเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 7 จังหวัด

สำหรับพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของ ส.ป.ก. มีเนื้อที่ 972 ไร่ โดยที่ดินนี้ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการทำงานแบบบูรณาการหลายหน่วยงานระหว่างภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมไปถึงภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

ปัจจุบันความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีการดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงชุมชนที่อยู่อาศัย แปลงที่ดินเลขที่ No 44 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความกว้าง 4 เมตร จำนวน 5 สาย ระยะทางรวม 2.096 กิโลเมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายที่ 1 ระยะทางรวม 0.187 กิโลเมตร การก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายที่ 2 ระยะทางรวม 0.181 กิโลเมตร การก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายที่ 3 ระยะทางรวม 0.700 กิโลเมตร การก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายที่ 4 ระยะทางรวม 0.818 กิโลเมตร และการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายที่ 5 ระยะทางรวม 0.210 กิโลเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ดินทำกินมีความสะดวกในการเดินทางเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสามารถเข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้ออกแบบวางผังพื้นที่โครงการไปแล้ว 2 แปลง ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 96 ราย มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินโดยยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งภายในแปลงได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ เช่น การขุดสระน้ำสาธารณะขนาดบรรจุ 1.2 ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง และถังพักน้ำ จำนวน 2 ถัง ขุดบ่อบาดาล การปรับปรุงถนนสายหลัก/สายซอยเพื่อเข้าแปลงเกษตรกรรม การก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จำนวน 1 หลัง



รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การลดรายจ่ายเพื่อเสริมความมั่นคงในต้นอาหารของครอบครัว การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะสั้น เช่น การปลูกพืชผสมผสาน และการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะยาวเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว อาทิ การปลูกกล้วยหอมทอง ด้วยระบบการตลาด นำการผลิต ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจรระหว่างสหกรณ์ การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ซึ่งเข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการ ปลูกกล้วยหอมทอง พร้อมรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตร ไทรทอง จำกัด เพื่อทำตลาดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ในวันนี้เราก็ตกลงนามบันทึกข้อตกลงการผลิตพืชผักเพื่อการค้าครบวงจร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรไทยทอง จำกัด กับร้านทองหล่อพาณิชย์ เพื่อนำผลผลิตพืชที่ได้ไปส่งตลาดโรงพยาบาลที่ต้องการสินค้าปลอดภัย และอีกหลายๆ ตลาด รวมไปถึงผลผลิตโกโก้ที่ในอนาคตก็จะใช้ วิธีตลาดนำการผลิตลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงเครือข่ายกับ กลุ่มผู้รับซื้อโดยตรงเช่นเดียวกันต่อไป

“สุดท้ายอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับการจัดสรร ที่ดินทำกินจากภาครัฐได้ตระหนักถึงการใช้ที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นใน กฎระเบียบตามข้อกำหนดการได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจากภาครัฐ อย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าว